



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2554

### ไต้งยีนภรานขายข้าวสยามอินดิก้า ส.ผู้ส่งออกเดือดทำเรื่องฟ้องภาคต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวยืนยันการอนุมัติให้บริษัทสยามอินดิก้า เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ปรับปรุงข้าวส่งมอบรัฐบาลอินโดนีเซีย ว่า กระบวนการเสนอราคา ดังกล่าวดำเนินการไปตามระบบ หลังจากที่อินโดนีเซียได้ส่งรายชื่อผู้ส่งออกที่ ทำการค้าปกติกับอินโดนีเซียหรือเป็นผู้ส่งออกที่อินโดนีเซียให้ความเชื่อถือ และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศไว้แล้วจำนวนหนึ่ง

"เราก็นำมาพิจารณาต่อรองกับหลายรายแล้ว ได้ผู้ชนะเป็นบริษัทดังกล่าว"

ส่วนกรณีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีหนังสือมาถึงตน เพื่อให้ชี้แจงและทบทวนเรื่องดังกล่าวนั้น ยืนยันว่าจะไม่มีการนำผลการพิจารณาดังกล่าว กลับมาทบทวนใหม่ และหากสมาคมหรือผู้ส่งออกข้าวต้องการที่จะปฏิบัติงานร่วมกับรัฐบาลต่อไป

"ก็ควรไปปรับทัศนคติการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเสริมการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ให้มีระดับที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร เพราะที่ผ่านมายังไม่ เคยมีใครปฏิบัติได้"

สำหรับนโยบายการดูแลระดับราคาสินค้าเกษตรต่อไปนั้น กระทรวงพาณิชย์จะต้องปรับบทบาทให้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้ามาซื้อสินค้าเกษตร ในท้องตลาด ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สมาคมได้ทำหนังสือไปถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการ ขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องการอนุมัติ ให้ผู้ส่งออกข้าวบางรายส่งมอบข้าวให้รัฐบาลอินโดนีเซีย จำนวน 300,000 ตัน เพราะตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นหรือไม่ และทางสมาคมยังไม่ได้รับแจ้งประกาศเปิดประมูล ของรัฐบาล กับ ฉบับที่ 2 เพื่อขอ ทราบรายละเอียดของการประมูล เงื่อนไข การประมูลเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ว่า ผู้ส่งออก รายดังกล่าวใช้ข้าว รัฐบาลส่งมอบหรือใช้ข้าวจากระบบปกติ มีการ ร่าง TOR หรือไม่ ประกาศเมื่อไหร่ และใครทราบ แต่ทั้งหมดยังไม่ได้รับ คำตอบจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด

"สมาคมไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ในการประชุมหอการค้าที่ผ่านมา ท่านกิตติรัตน์ก็บอกว่า ยินดีสนับสนุนการทำงานของภาคต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งจริง ๆ แล้วมันอยู่ที่สเปคิต ใครกันแน่ที่ต้องปรับทัศนคติต่อกัน ถ้าหากให้เราปรับทัศนคติ เราอยากทราบว่า ถ้าจะเป็นผู้ส่งออกที่ต้องการทำการค้ากับรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรและการสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องผิดในสังคมประชาธิปไตยหรือไม่" นางสาวกอบสุขกล่าว

สำหรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว สมาคมได้แจ้งไปยังภาคี ต่อต้านคอร์รัปชั่นแล้ว เพื่อดำเนินการต่อไป และอีกทางหนึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการของทางรัฐสภา หากคณะกรรมการตั้งประเด็นและเชิญเราไปให้ข้อมูล "เราก็จะไป" แม้ว่าสมาคมไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล ข้าวดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีที่นายกิตติรัตน์มอบหมายให้ อคส. ตั้งโต๊ะรับซื้อสินค้าเกษตรกร เพื่อพยุงราคาและนำไปทำธุรกิจ นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2550 หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นการทำธุรกิจแข่งกับภาคเอกชน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

### รับจำหน่ายต้นข้าวไทยแพงลิบ

สืบเนื่องจาก ฐานเศรษฐกิจได้นำเสนอบทวิเคราะห์ "ส่งออกข้าวไทยร่วง ผลพวงโครงการรับจำนำ" ฉบับวันที่ 22-24 ธันวาคม 2554 เพราะข้อมูลสถิติส่งออกข้าวไทยที่รายงานโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จากมิถุนายนส่งออกได้ 1.16 ล้านตัน

กรกฎาคม ลดลงเหลือ 9.8 แสตัน สิงหาคม 8.6 แสตัน กันยายน 8.2 แสตัน ตุลาคม 6.03 แสตัน พฤศจิกายน 4.7 แสตัน โดยมีปัจจัยคืออินเดียเปิดตลาดส่งออกข้าวหนึ่ง และรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ 1" ประกาศราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2554/55 สูงเป็นประวัติการณ์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากภาวะราคาข้าวของไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยต้องปรับตัว โดยหันไปเป็นเทรดเดอร์ซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกแทน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานบริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิยอมรับ ราคารับจำนำข้าวรัฐบาลเพื่อไทย ทำให้ผู้ส่งออกแข่งขันลำบากในตลาดโลก ราคาที่รัฐบาลกำหนดข้าวหอมเปลือกมะลิ ต้นละ 20,000 บาท ต้องขายข้าวสารต้นละ 1,350-1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก แข่งขันไม่ได้เลย แม้ว่าจะได้ซื้อข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำ เมื่อตอนเป็นข้าวสารส่งออกที่ต้นละ 1,150-1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ยังขายไม่ออก ตลาดไม่รับ เพราะข้าวหอมเวียดนาม ขายต้นละ 700-750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวหอมกัมพูชาที่เวียดนามส่งไปทั่วโลก ขายต้นละ 800-850 ดอลลาร์สหรัฐฯ

"ปัญหาที่ตลาดไม่ยอมรับหอมมะลิไทย เพราะในขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทย แทบไม่มีอะไรพิเศษ ความหอมแทบจะไม่แตกต่างจากข้าวหอมกัมพูชา หรือเวียดนาม ดังนั้นการที่จะขายในราคาสุดโต่งได้นั้น จะต้องบอกได้ว่าพิเศษอย่างไร เพราะถ้าไม่พิเศษจริง จะเป็นเหมือนตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงหาย ที่หายไปมากกว่า 50% จากที่เคยพุ่งสูงสุดถึง 90% ตลาดจีนปีนี้คำสั่งซื้อเหลือแค่ 10,000 ตัน จากปกติทุกปีเคยสั่งซื้อ 50,000-60,000 ตัน ขณะที่ตลาดยุโรปแทบเป็นศูนย์ เพราะข้าวกัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีเลย เพราะเขาถือว่าเป็นประเทศกลุ่มด้อยพัฒนา ขณะที่ไทย ส่งออกเข้าประเทศจะต้องเสียภาษีนำเข้า 142 ยูโร/ตัน"

ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและรักษาตลาด ทางผู้ส่งออกข้าวไทยจะต้องปรับตัวเอง มาเป็นเทรดเดอร์ขายข้าวหอมเวียดนาม กัมพูชาแทน เพราะข้าวไทยราคาสูงเกินไป ลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ ทางบริษัทจะต้องเพิ่มทางเลือก เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อ ดีกว่าเขาหันไปซื้อข้าวกัมพูชาหรือเวียดนามโดยตรง ดังนั้นหากลูกค้าต้องการข้าวหอมกัมพูชาหรือเวียดนาม จะติดต่อซื้อผ่านโรงสี ส่งให้กับลูกค้าทั้งฮ่องกง ยุโรป แล้วแต่ลูกค้าจะให้ไปส่งที่ไหน ซึ่งเป็นลูกค้าฐานเดิมของบริษัท

"ทำอย่างจริงจังมา 2 ปีแล้ว แต่ยอดขายยังไม่มาก เพียงแค่ 5-10% แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาว น่าเป็นห่วงสถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทย เพราะทุกวันนี้ข้าวหอมเวียดนาม กัมพูชา ตลอดจนโรงสี มีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ผิดกับชาวนาไทย คิดแต่จะเพิ่มปริมาณ เพราะแรงจูงใจจากโครงการรับจำนำ ไม่เน้นคุณภาพ จะทำให้ไทยมีโอกาสสูญเสียตลาดข้าวหอมมะลิแบบถาวร"

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่ง กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ประเทศญี่ปุ่นเปิดประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาว จำนวนประมาณ 15,000 ตัน ส่วนใหญ่ผู้เสนอราคาประมูลขายเป็นผู้ส่งออกไทย ซึ่งมีหลายรายด้วยกันที่ไปเสนอขาย เพราะข้าวเมล็ดยาว หรือข้าวขาว 100% เป็นข้าวที่ผลิตในประเทศไทย การเสนอราคาขายครั้งนี้บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ชนะประมูลทั้งหมด

"ยอมรับว่าราคาที่เรเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำ เพราะมองว่าผู้ส่งออกไทยมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีคำสั่งซื้อข้าวเข้ามาเลย เราจึงเสนอขายราคาต่ำ ซึ่งก็ยังดีกว่าขายไม่ได้เลย แต่โชคดีที่เรายังพอมีข้าวต้นทุนต่ำในสต็อกอยู่บ้าง จึงไม่มีปัญหาขาดทุน"

นายสมบัติ กล่าวว่า ปริมาณการส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงไตรมาสแรกปีหน้าสาเหตุเพราะราคารับจำนำข้าวของไทยสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง อย่างอินเดียและเวียดนาม การส่งออกจะเพิ่มขึ้นได้ต้องดูว่า อินเดียจะระงับการส่งออกอีกหรือไม่ ถ้าอินเดียยังส่งออกอยู่ข้าวไทยจะเสียหายมาก และเวลานี้นี่ยากที่จะคาดเดาว่าอินเดียจะหยุดส่งออกข้าวอีกหรือไม่

นายชูเกียรติ กล่าวทำนองเดียวกันว่า สถานการณ์ข้าววันนี้ปริมาณซัพพลายมากกว่าดีมานด์ซึ่งอยู่ที่อื่นก็เช่นเดียวกัน ดีหมดทุกชนิด ภาวะน้ำท่วมแม่หลายประเทศจะประสบปัญหา แต่ไม่เกิดความเสียหายกับผลผลิตข้าวอย่างเวียดนามจากที่เคยผลิตได้ 37-38 ล้านตัน ปีหน้าคาดว่าจะมีผลผลิต 42 ล้านตัน ประเทศไทยผลผลิตได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 3-4 ล้านตัน แต่จะถูกชดเชยด้วยผลผลิตข้าวนาปรัง เพราะปีนี้ปริมาณน้ำมาก ปีหน้าข้าวนาปรังจะมีจำนวนมหาศาล เพราะน้ำดีราคาสูงใจให้เกษตรกรปลูก จากที่เคยมีผลผลิต 8 ล้านตัน อาจจะเป็น 12 ล้านตัน

นายมนัส ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าโรงสีที่มีสต็อกข้าวยังไม่สามารถระบายออกได้ เพราะผู้ส่งออกยังซื้อน้อยและราคาต่ำโดยวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม ผู้ส่งออกเสนอซื้อเพียงกระสอบละ 1,610 บาท (ขนาดบรรจุ 100 กก.) ขณะที่ต้นทุนของโรงสีอยู่ที่ประมาณ 1,650 บาท จึงแทบจะไม่มีกำไรเกิดขึ้น ส่วนต้นทุนข้าวรัฐบาลซึ่งอยู่ที่กระสอบละ 2,500 บาท จึงถือว่าสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนี้มาก

ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2554/55 ว่าจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปริมาณน้ำทั้งหมด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 จะนวน 69,285 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 93% ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ ปริมาณน้ำใช้การได้ 45,300 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปีที่ผ่านมา 13,400 ล้านลูกบาศก์เมตร

จึงได้วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ 19.23 ล้านไร่ แยกเป็นนาปรัง 16.70 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่ สำหรับเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 23 จังหวัดได้กำหนดพื้นที่ปลูก 12.24 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 11.57 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.67 ล้านไร่ ทั้งนี้กรมชลประทานพร้อมจะสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างเต็มที่แต่เกษตรกรควรลดปลูกนาปรังรอบ 2 สำหรับปี 2554 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกพืชฤดูแล้ง 15.29 ล้านไร่ นาปรัง 12.60 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.69 ล้านไร่ แต่มีการปลูกจริงรวม 18.60 ล้านไร่ ได้แก่ นาปรัง 16.10 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.50 ล้านไร่

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **พาณิชย์เผยข้าวหอมมะลิไทยเสียตลาดฮ่องกงให้เวียดนาม**

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานถึงสถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงว่า ตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา ข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับข้าวหอมจากเวียดนามเป็นลำดับ โดยจะเห็นว่าในปี 50 ไทยมีส่วนแบ่งตลาด 90.6% แต่ลดลงเหลือเพียง 61.9% ในช่วง 10 เดือนของปี 54 (ม.ค.-ต.ค.) ขณะที่ข้าวหอมเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในปี 50 เป็น 27.3% ทั้งนี้ เพราะราคาข้าวหอมมะลิของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยราคาดำเนินเพิ่มขึ้น จากกิโลกรัม (กก.) ละ 4.34 เหรียญฮ่องกงในปี 50 เป็น 7.77 เหรียญฮ่องกงในเดือน ก.ย.54 หรือ เพิ่มขึ้น 79% จากส่วนข้าวหอม 66%

ขณะเดียวกัน ผู้ค้าในฮ่องกงต้องการลดต้นทุน จึงนำเข้าข้าวหอมของเวียดนาม ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น เพื่อมาผสมกับข้าวหอมมะลิไทย ขายในราคาถูกลงกว่า ซึ่งหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริโภคฮ่องกงจะคุ้นเคยกับข้าวจากเวียดนามมากขึ้น และจะไม่เห็นความแตกต่างกับข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลให้ไทยเสียตลาดให้เวียดนาม ดังนั้น สิ่งที่ไทยต้องทำคือ ควบคุมคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพื่อให้สามารถรักษาระยะเวลาความแตกต่างด้านคุณภาพ ซึ่งแจ้งประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง และปรับยุทธศาสตร์การขายข้าวหอมมะลิให้เป็นข้าวไฮ-เอนด์ เหมือนข้าวจากญี่ปุ่น และส่งออกข้าวหอมปทุมธานี หรือข้าวหอมในเกรดอื่นๆ ไปแย่งตลาดคืนมาบ้าง

ที่มา [ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

## พณ.แก้กิมจําห้าข้าวไม่เข้าเป้า

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการรับจําห้าข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ล่าสุดมีปริมาณรวมจําแล้ว 4 ล้านตันข้าวเปลือก แต่จากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาคาดการณ์พื้นที่ความเสียหาย 10 ล้านไร่ และปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเสียหาย 7-8 ล้านตัน ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีครั้งนี้จะมีปริมาณรวม 18-19 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งลดลงจากปริมาณผลผลิตปกติที่มี 25 ล้านตัน ทำให้คาดการณ์ว่าข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่โครงการฯ จะมี 10 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรบางส่วนก็ไม่ได้นำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ โดยอาจจะนำไปขายให้กับโรงสีในราคาต่ำกว่าที่รับจํา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเกษตรกรในการขายข้าว ซึ่งโครงการรับจําในครั้งนี้คาดว่าจะใช้เงิน 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีวงเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9 หมื่นล้านบาท และใช้ไปแล้ว 6 หมื่นล้านบาท โดยเม็ดเงินที่ยังขาดอยู่จะนำมาจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล

ส่วนปัญหาในการรับจําที่เกิดขึ้นนั้น โดยจะมีปัญหาในการออกไปประทวนล่าช้า ซึ่งโรงงานผลิตใบประทวนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ส่งมอบใบประทวนไม่ทัน และเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก ในช่วงนั้น จึงต้องประสานไปยังองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตท.) ให้เร่งแก้ไข ปัญหา โดยจะให้ส่งรายละเอียดของเกษตรกรมายัง อคส. เพื่อที่จะทำสัญญาล่วงหน้าไว้ก่อน เมื่อเกษตรกรได้รับใบประทวนแล้วจะดำเนินการทำสัญญาได้ทันที และสามารถรับเงินได้ภายใน 3 วันทำการ ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ปัญหาใบประทวนจะคลี่คลาย และอีกปัญหาคือเกษตรกรบางรายนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ไปตากแดดเพื่อให้ความชื้นลดลง ซึ่งก็จะทำให้น้ำหนักหายไป และมีสิ่งปลอมปนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โครงการรับจําห้าที่เริ่มตั้งแต่ 7 ต.ค.54 และสิ้นสุด 29 ก.พ.55 อาจไม่สามารถรับผลผลิตจากชาวนาได้ทั้งหมด เพราะช่วงเวลาเพาะปลูกต้องล่าช้าออกไปจากผลกระทบน้ำท่วม แต่รัฐบาลยังไม่มีแผนขยายเวลารับจําห้าออกไป เพราะต้องการประเมินผลการดำเนินงานจากโครงการครั้งนี้ก่อน และต้องทำแผนงบประมาณให้สิ้นสุดในรอบของปีการผลิตนี้ ส่วนการรับจําห้าหลังจากหมดเวลาสิ้นสุดนั้น ต้องพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการเปิดโครงการต่อไป

การระบายข้าวสต็อกรัฐบาลยังไม่ต้องการพูดถึงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพราะจะกระทบราคาตลาด แต่เบื้องต้นได้มอบหมายให้อนุกรรมการระบายข้าวที่มีนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน จัดทำแผนการระบายข้าวให้เหมาะสมกับสภาพตลาด โครงการรับจําห้าทำให้ราคาตลาดสูงขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกข้าวอาจต้องลำบากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ และข้าวไทยจะยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก จากปริมาณการค้าทั้งหมด 30 ล้านตัน เป็นการส่งออกจากไทย 10 ล้านตัน ดังนั้นแผนระบายข้าวต้องสอดคล้องกับเวลาที่ตลาดต้องการข้าวจากไทย โดยไม่ทำให้ราคาตลาดลง ซึ่งปีนี้การส่งออกข้าวน่าจะอยู่ที่ 10 ล้านตัน ส่วนปี 55 คาดว่าจะส่งออกได้น้อยลงจากปัจจุบันเพราะปัญหาน้ำท่วม แต่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตันแน่นอน

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

## พ่อค้าปลีกรวิธีส่งมอบข้าวอินโดฯ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" กรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) อนุมัติให้บริษัท สยามอินดิแก จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบข้าวให้กับประเทศอินโดนีเซียปริมาณ 300,000 ตัน ที่อคส.ได้เจรจาขายไว้เป็นชนิดข้าวขาว 15% ราคาตันละ 559 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความไม่โปร่งใสเนื่องจากเรื่องดังกล่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไม่รับทราบ อคส.กำหนดให้ยื่นซองประมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น. และเปิดซองวันเดียวกันเวลา 14.00 น. มีผู้ส่งมอบเพียง 2 รายที่ยื่น คือบริษัท สยามอินดิแก จำกัด และบริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด และได้อนุมัติให้บริษัท สยามอินดิแก จำกัด เป็นผู้ชนะประมูลเชื่อว่าบริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด เข้ามาเป็นไม้ประดับเท่านั้น

สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมได้ทำหน้าที่สื่อถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ยกเลิกแล้ว แต่ยังไม่เห็นมีความคืบหน้า สัปดาห์นี้จะยื่นอีกเป็นฉบับที่ 2 หากยังไม่มีการสั่งยกเลิกอีกจะขอเข้าพบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แหล่งข่าววงการข้าว กล่าวว่าการค้าข้าวไม่ได้ตั้งใจเรื่องการขายข้าวให้กับประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 300,000 ตัน แต่ตั้งใจวิธีการในส่วนของประเทศไทยว่าทำไมจึงดำเนินการแบบลับๆ และมีผู้ส่งออกเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ส่งออกยังไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าบริษัท สยามอินดิกา จำกัด ชนะประมุขเฉพาะการปรับปรุงข้าวเพื่อให้ออกส.ส่งมอบ หรือบริษัท สยามอินดิกาฯ จะได้รับสิทธิ์ออร์เดอร์นี้ทั้งหมด และจะใช้ข้าวในคลังรัฐบาลส่งมอบหรือว่าบริษัท สยามอินดิกาฯ ต้องซื้อข้าวในท้องตลาดไปส่งมอบ

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ทำไมช่วงเวลาเดียวกันนั้นนายอภิชาติ จันทรสกุลพร ผู้บริหารบริษัท เพอร์ซิเดนท์ อะกรีเทรคดิง จำกัด บริษัทแม่ของสยามอินดิกา ซึ่งถูกฟ้องล้มละลายต่อมาได้มาดำเนินธุรกิจในนามบริษัท สยามอินดิกาฯ อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วย สมัยที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี บริษัท เพอร์ซิเดนท์ฯ เคยได้รับสิทธิ์ส่งมอบข้าวให้ประเทศอินโดนีเซียมาแล้ว

สำหรับความเป็นมาออร์เดอร์ข้าว 300,000 ตันล็อตนี้ ประมาณเดือนสิงหาคม 2554 มีผู้ส่งออกข้าวกลุ่มหนึ่งได้แนะนำให้ออกส.เจรจาขายข้าวให้กับประเทศอินโดนีเซีย คือองค์กรสำรองอาหารแห่งประเทศไทย (บูล็อก) เพราะเห็นว่าบูล็อกซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามจำนวนมาก และเอกชนพร้อมจะจัดหาข้าวให้กับออกส. แต่เนื่องจากออกส.ไปเสนอขายราคาต่ำมากคือข้าวขาว 15% ต้นละ 559 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เอฟโอบี) กลุ่มพ่อค้าที่แนะนำเห็นว่าราคาที่ควรขายควรอยู่ที่ 590-600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับขณะนั้นเป็นช่วงรักษาการของรัฐบาลชุดที่แล้ว จึงไม่มีการเซ็นอนุมัติให้ขาย และล่าสุดออกส.ได้อนุมัติให้บริษัท สยามอินดิกา จำกัด บริหารจัดการข้าวล็อตดังกล่าว

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-22 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 210,040 ตัน มูลค่า 121.434 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 22 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 6.944 ล้านตัน มูลค่า 3.412 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) คาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4%

สมาคมอาหารของเวียดนาม ประกาศลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB ข้าวขาว 10% จะอยู่ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB ข้าวขาว 15% จะอยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB และข้าวขาว 25% จะอยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน FOB โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียประกาศผลักดันร่างกฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security Bill) เข้าสู่สภาในเร็ว ๆ นี้ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่จะให้การอุดหนุนแก่ประชาชนให้สามารถซื้ออาหารประเภทธัญพืชในราคาถูกลง มากกว่าที่จะเป็นการเก็บสต็อกสำรอง

โดยกำหนดที่จะเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 75% ในเขตพื้นที่ชนบท และ 50% ในเขตพื้นที่เมือง แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลจะอาหารประเภทธัญพืชให้คนละ 7 ก.ก.ต่อเดือน และสามารถซื้อ ธัญพืชอื่นได้ในราคาพิเศษ เช่น ข้าว ก.ก.ละ 3 รูปี (ตันละ 57 USD) ข้าวสาลี ก.ก.ละ 2 รูปี (ตันละ 40 USD)

ส่วนกลุ่มทั่วไป สามารถซื้ออาหารประเภทธัญพืชได้คนละ 3 ก.ก.ต่อเดือน ในราคาครึ่งหนึ่งของราคารับซื้อ ขั้นต่ำจากเกษตรกร (MSP) เช่น ข้าว 5,400 รูปีต่อตัน (ตันละ 102 USD)

โดยรัฐบาลจะต้องเตรียมจัดหาธัญพืชสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยปีละ 60-65 ล้านตัน จากปัจจุบันที่ประมาณ 55-60 ล้านตัน คาดว่าจะใช้งบประมาณปีละประมาณ 9,667-37,910 ล้านเหรียญสหรัฐ

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ ต.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. สามารถจัดหาได้แล้ว 20.32 ล้านตัน มากกว่า ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 12.6% และคาดว่าจะในปีนี้จะจัดหาได้ตามเป้าที่ 35.31 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าว จะเพิ่มขึ้นเป็น 103 ล้านตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ธ.ค. อินเดียมีสต็อกข้าวในคลังรัฐบาลประมาณ 27 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการที่ รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน และขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกธัญพืช (ข้าว และข้าวสาลี) จำนวนรวม 54.12 ล้านตัน จาก ที่มีสามารถเก็บได้ทั้งหมด 63 ล้านตัน คาดว่าภายในสิ้นปีนี้รัฐบาลจะสามารถสร้างที่เก็บธัญพืชได้เพิ่มขึ้นอีก 4 ล้านตัน จากแผนการเพิ่มความสามารถในการเก็บธัญพืชขึ้นอีก 15 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า จะจัดการประมูลนำเข้าข้าวได้ภายใน เดือน ม.ค. สกหน้า โดยจะต้องมีการยื่นแผนการนำเข้าให้สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA council) เห็นชอบ แผนการก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

นายฮัตตา ราจาซา (Hatta Rajasa) รัฐมนตรีประสานงานเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (Coordinating Economic Minister) กล่าวว่า อินโดนีเซียจะต้องจัดหาข้าวประมาณ 3.5-4 ล้านตันในปี 2555 เพื่อรักษาเสถียรภาพ ของราคาข้าว โดยคาดว่าจะมาจากทั้งผลผลิตในประเทศและการนำเข้า ทั้งนี้ นายราจาซากกล่าวว่า สต็อกข้าวในคลัง ของสำนักงานพลการแห่งชาติ (Bulog) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำรองข้าวของอินโดนีเซีย ควรมีปริมาณอยู่ที่ 1.5 ล้านตันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าสต็อกข้าวควรเพิ่มขึ้นที่ละน้อย

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ สำนักงานพลการของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency; Bulog) เปิดเผยว่า การนำเข้าข้าวจากไทยต้องล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมภายในปีนี้เป็น เดือน ก.พ. ปีหน้า เพราะ รัฐบาลไทยต้องการเจรจาเรื่องราคาใหม่ อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว โดยให้เหตุผล เพียงแต่ว่า อินโดนีเซียจะซื้อข้าวในราคาที่ต่ำที่สุดและคุณภาพดีที่สุด

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีกำหนดส่งมอบข้าวในอินโดนีเซียจำนวน 300,000 ตัน ภายในเดือน ธ.ค. นี้ ขณะเดียวกัน อินเดียก็จะส่งมอบข้าวจำนวน 250,000 ตัน ให้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ข้าวจำนวน 1.2 ล้านตัน จากเวียดนามก็จะต้อง ส่งมอบให้ครบในเดือนนี้ด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สิงคโปร์

FairPrice เครื่องขายซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ซึ่งบริหารงานโดยสหภาพการค้าแห่งสิงคโปร์ (NTUC) ประกาศไม่ขึ้นราคาข้าวนำเข้าจากไทยไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาผ่านการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปลายเดือนมกราคมไปแล้ว

แฟร์ไพร์เคยประกาศเมื่อเดือนก่อนว่า จะคงราคาข้าวไทยจนถึงสิ้นปีนี้ขณะที่ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์กังวลว่า น้ำท่วมในไทยจะทำให้ราคาข้าวปรับขึ้น ปัจจุบันแฟร์ไพร์จำหน่ายข้าวไทย 9 ชนิด มีตั้งแต่ข้าวธรรมดาไปจนถึงข้าวหอมมะลิชนิดนี้ ราคาส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และบางยี่ห้อยังมีราคาลดลงด้วย เช่น ข้าวขาวหอมขนาด 5 กิโลกรัมจำหน่ายถูกลง 7.45 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 186.25 บาท) เมื่อปี 2552 ลดลงเหลือ 6.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 172.50 บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้

ผู้บริหารของแฟร์ไพร์กล่าวว่า ทราบดีว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงชื่นชอบข้าวไทยจึงพยายามคงราคาไว้จนกว่าจะผ่านผ่านการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนไปแล้ว นอกจากนี้แล้วแฟร์ไพร์ยังนำเข้าข้าวจากเวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐ ซึ่งยอดจำหน่ายข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าตั้งแต่เดือนก่อน หลังจากแฟร์ไพร์ประกาศคงราคาไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

## ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนตุลาคม 2554 โดยฮ่องกงมีปริมาณการนำเข้าข้าวระหว่างมกราคม- ตุลาคม 2554 รวม 282,930 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 172,529 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 61.0% รองลงมาเวียดนาม 79,266 ตัน (28.0%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีน 26,197 ตัน (9.3%) ออสเตรเลีย 2,550 ตัน (0.9%) ญี่ปุ่น 701 ตัน (0.2%) กัมพูชา 627 ตัน (0.2%) สหรัฐอเมริกา 539 ตัน (0.2%) ใต้หวัน 300 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ ราคาข้าวไทยในเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลินำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 8,195.9 ต่อตัน บรรจุถุง ราคา HK\$ 8,383.9 ต่อตัน ข้าวขาวนำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 5,978.77 ต่อตัน บรรจุถุง ราคา HK\$ 6,812.93 ต่อตัน ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) HK\$ 13.49 ต่อกก. บรรจุถุง HK\$ 11.17 ต่อกก. ข้าวขาวราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) ราคา HK\$ 6.61 ต่อกก. บรรจุถุง HK\$ 8.33 ต่อกก.

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) นั้น ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 29,552.17 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) จำนวน 27,803.12 ตัน และอื่นๆ (other) 1,749.04 ตัน

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง](#)

## อิรัก

คณะกรรมการรัฐอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว 5% เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ผ่านมา โดยจะซื้อทั้งหมด 150,000 ตัน แบ่งเป็นปากีสถาน 60,000 ตัน คาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 529 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F และ อินเดีย 90,000 ตัน คาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F

[ที่มา Riceonline.com](#)